



เลขที่ ๒๗ กย. ๖๕
วันที่ ๒๗ กย. ๖๕

ที่ ชย ๑๓๑๘/๓๒๕๓

ที่ว่าการอำเภอเทพสถิต
ถนนสุนทรารายณ์ ชย ๓๖๒๓๐

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง การเตรียมความพร้อม ฝักระวัง ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเทพสถิต นายกองค้การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง
กำนัน ทุกตำบล ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือในราชการกองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ ด่วนที่สุด
ที่ ชย (กปภจ) ๐๐๒๑/ว ๒๗๓ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยได้รับแจ้งจากจังหวัดชัยภูมิว่า กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศ ฉบับที่ ๑ (๒๓๙/๒๕๖๕) ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. แจ้งว่า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจาก สาธารณรัฐประชาชนจีน จะแผ่ลงมาปกคลุมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตอนบน ส่งผลทำให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือ ภาคกลาง และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ บริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ฝักระวัง ติดตามสถานการณ์ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่อาจจะเกิดขึ้น เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อำเภอจึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ดำเนินการตามหนังสือในราชการกองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ ด่วนที่สุด ที่ ชย (กปภจ) ๐๐๒๑/ว ๒๗๓ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

นาย ขยายทอง บ้านไร่
เพื่อโปรดทราบ
แจ้ง.....
เห็นควรพิจารณาดำเนินการต่อไป
(นางสาววไลลินดา จังโกฏี)
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

ขอแสดงความนับถือ

(นายสิทธิธา ภูเอี่ยม)
นายอำเภอเทพสถิต

จ.อ.
(นายวุฒิ พึ่งกุล)
หัวหน้าสำนักงานปลัด
(นายศุภกฤษ ฐานเจริญ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

โปรดส่งการ
(นายมานัต สัตติราชูวัฒน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

ที่ทำการปกครองอำเภอ
ฝ่ายความมั่นคง
โทร ๐๔๔-๘๕๗๑๐๕

นายชานช์ เชคจันตึก



หนังสือในราชการกองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ

ด่วนที่สุด

ที่ ชย (กปภจ) ๐๐๒๑/ว ๒๗๓

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ/ผู้อำนวยการจังหวัด

ถึง รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชัยภูมิ (ท.) นายอำเภอ/ผู้อำนวยการอำเภอ ทุกอำเภอ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๕๕ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดชัยภูมิ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ทุกแห่ง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ ทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ นายกองกิจการบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และนายกเทศมนตรีชัยภูมิ/ผู้อำนวยการท้องถิ่น

อ้างถึงหนังสือในราชการกองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ ด่วนที่สุด ที่ ชย (กปภจ) ๐๐๒๑/ว ๒๗๑ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ แจ้งให้กองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ กองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้เตรียมพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำหลาก น้ำท่วมขัง และเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่งบริเวณแม่น้ำชี ในระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕

กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศฉบับที่ ๑ (๒๓๙/๒๕๖๕) ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. แจ้งว่า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากสาธารณรัฐประชาชนจีน จะแผ่ลงมาปกคลุมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตอนบน ส่งผลทำให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคใต้ โดยจังหวัดชัยภูมิ มีพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมขัง ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๖ อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองชัยภูมิ หนองบัวระเหว แก้งคร้อ บ้านแท่น ภูเขียว และอำเภอกอนสวรรค์

เพื่อให้การเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ กองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ จึงขอให้กองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ กองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง และส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑. แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ ให้ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศ และข่าวสำรจากทางราชการ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน ระวังอันตรายจาก ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งก่อสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง รวมถึงระวังอันตรายจากฟ้าผ่า สำหรับเกษตรกรควรป้องกันผลผลิตทางการเกษตรที่อาจได้รับความเสียหาย และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เตรียมพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์พร้อมเจ้าหน้าที่ในการเผชิญเหตุที่อาจเกิดขึ้น

๒. วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์จากปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ สภาพอากาศและปัจจัยความเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อประสานและบูรณาการหน่วยงานพลเรือน ทหาร ตำรวจ เครือข่ายอาสาสมัคร จิตอาสา ภาคเอกชน เตรียมความพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์และเจ้าหน้าที่ในการเผชิญเหตุ โดยให้ความสำคัญในการแจ้งเตือนพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างทันท่วงที

๓. กรณีน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมขัง ให้ติดตามปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่แต่ละจุดอย่างใกล้ชิด รวมถึงเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือบริเวณฝนสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยได้สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โดยเฉพาะน้ำตก ถ้ำลอด หากมีฝนตกหนักมีความเสี่ยงที่เกิดภัยให้นายอำเภอสั่งการหน่วยงานที่รับผิดชอบ ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่ห้ามบุคคลใดเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาด พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าว ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

๔. หากมีแนวโน้มจะเกิดสถานการณ์รุนแรงในพื้นที่ ให้ถือปฏิบัติตามข้อสั่งการและมาตรการตามหนังสือในราชการกองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ด่วนที่สุด ที่ มท (กปภก) ๐๖๑๐/ว ๑๔๓ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ ที่แนบมาพร้อมนี้

๕. ประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนในพื้นที่ หากพบเห็นหรือได้รับผลกระทบ และต้องการความช่วยเหลือเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติ สามารถแจ้งเหตุผ่านทางโทรศัพท์สายด่วน 1784 หรือแจ้งผ่านไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยดำเนินการเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และสร้างการรับรู้ รวมถึงแจ้งเตือนให้กับประชาชนในทุกช่องทาง ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ วิทยุชุมชน หอเตือนภัย หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน

ทั้งนี้ หากเกิดสถานการณ์ขึ้น ขอให้ยึดแนวทางการจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ และแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ประสานความช่วยเหลือและเร่งรัดรายงานกองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ ทราบทันทีทางหมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๔๔๘๑ ๓๓๒๕ และหมายเลขโทรศัพท์ ๐๖ ๕๙๓๖ ๐๕๐๔ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง จนกว่าสถานการณ์จะสิ้นสุด



(นายสมบัติ ไตรศักดิ์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
ผู้อำนวยการจังหวัด